

Source : กรุงเทพมหานคร

Date : 7 ก.ย. 2561 Page :

5

No :

61288802

# ปตท.ตั้ง 'ชาวลิต' ซีอีโอ 'จีพีเอสซี'

“ชาญศิลป์” ได้ “กรณ์”  
ยืนยันซื้อโกลว์ไปรงใส

กรุงเทพฯ 7 ก.ย. - บอร์ด ปตท.นัดพิเศษ มีมติแต่งตั้ง 10 ผู้บริหารทดแทนตำแหน่ง เกษียณ โดยส่ง “ชาวลิต ทิพพานิช” นั่งซีอีโอ จีพีเอสซี ด้าน ซีอีโอ ปตท. ยันกระบวนการซื้อโกลว์ไปรงใส ขณะที กิจการร้านกาแฟเมซอน และปั้มน้ำมัน เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอี ไม่มีนโยบายทำลายรายย่อย

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด ปตท.) นัดพิเศษ วานนี้ (6 ก.ย.) มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร 10 คน แทนบุคคลที่เกษียณอายุการทำงาน ในเดือน ก.ย.นี้ ได้แก่ 1. นายชาวลิต ทิพพานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มาดำรง ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แทนนายเดิมชัย บุญนา



ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

2. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิทัล มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี และวิศวกรรม ปตท. แทนนายชาญศิลป์ 3. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่แผนกกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม ขึ้นปลายปตท. มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิทัล 4. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน และการบัญชี จากบริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มาดำรงตำแหน่ง ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แทนนางนิธิตา เทพวงษ์กูร และเห็นชอบให้ นายสัมฤทธิ์ สำเนียง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร ปตท. ดำรงตำแหน่งซีเอฟโอ ปตท.สผ. 5. นางอรวดี โพธิสาร ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร 6. นายดิษทัต บันยารชุน ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ 7. นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม ดำรงตำแหน่ง รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขึ้นปลาย

8. นายกฤษณ์ อิ่มแสง ดำรง ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ (GRC) 9. นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน และ 10. นายอรรถวุฒิ วิจิตเศรษฐ์ ดำรง ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการพิเศษ

นายชาญศิลป์ กล่าวถึงกรณีที นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเรียกร้อง ให้ กกพ.เข้าไปตรวจสอบกรณี GPSC ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ ปตท. เข้าซื้อกิจการ โดยเข้าถือหุ้นจำนวน 69.11% ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่าย ใช้อำนาจทางการตลาดนั้น ยืนยันว่า การเข้าซื้อกิจการโกลว์พลังงาน เป็นการ ถือครองกิจการไฟฟ้าถูกต้องตาม กระบวนการ ส่วนการดำเนินการดังกล่าว จะเข้าข่ายมีอำนาจเหนือตลาดหรือไม่ั้น เรื่องนี้เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ กระทรวงพาณิชย์

ขณะที่การดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ เมซอนที่ถูกมองว่า เป็นการแย่งพื้นที่ของ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนั้น ในข้อเท็จจริง เจ้าของเมซอน เป็นของผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีมีสัดส่วนถึง 90% และ ปั้มน้ำมัน ปตท.ก็เป็นดีเซลเออร์เอสเอ็มอี 80%

ด้านนายกรณ์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ส่วนตัว “Korn Chatikavanij” เมื่อวันที่ 5 ก.ย. โดยระบุว่าได้มีการหารือกับ ผู้บริหารปตท.แล้ว ซึ่งปตท.รับจะไป ดำเนินการตามขอเสนอแนะ 6 ข้อ ภายในวันที่ 10 ก.ย.นี้เอาทีปตท. จะพิจารณา ว่าจะส่งเสริมผู้ประกอบการรายอื่น ทีไม่ใช่โอเมซอนอย่างไร พร้อมทั้ง จะพิจารณาว่าจะเปิดพื้นที่ปั้มน้ำมัน ให้ผู้อื่นแข่งขันอย่างเป็นธรรมได้อย่างไร และพิจารณานโยบายว่าจะจำกัดจำนวน สาขาอย่างไร